

ระเบียบการตีพิมพ์บทความภาษาไทย วารสารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1. นโยบายการตีพิมพ์ทั่วไป

วารสารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน

2. บทความงานวิจัย ต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษร Angsana New ทั้งหมดโดยมีขนาดตัวอักษรในแต่ละส่วนต่างๆ กัน ดังนี้

หัวข้อเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) - ขนาด 16 ตัวหนา

ชื่อผู้ดำเนินการ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) - ขนาด 16

สถานที่ทำงานและ E-mail ติดต่o - ขนาด 14

บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) - ขนาด 14 โดยใช้หัวข้อตัวหนา

เนื้อความในบทความวิจัย ได้แก่ บทนำ วัตถุประสงค์และวิธีการ ผลการทดลองและวิจารณ์สรุปผลการทดลอง กิตติกรรมประกาศและเอกสารอ้างอิง – ขนาด 14 โดยให้หัวข้อเป็นตัวหนา ส่วนการพิมพ์นั้นให้พิมพ์ในลักษณะแถวเดียวและมีจำนวนหน้าไม่เกิน 12 หน้า จัดหน้ากระดาษให้ได้ในกระดาษ A4 โดยตั้งค่าน้ำกระดาษ ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว

การอ้างอิง เอกสารที่จะนำมาอ้างอิงนั้นควรเป็นบทความที่ได้ตีพิมพ์แล้ว หรือกำลังจะได้รับการตีพิมพ์ผลการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือการติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวควรอ้างอิงในเนื้อหาความให้เรียงเอกสารอ้างอิง โดยใช้ภาษาไทย (ก ถึง ฮ) แล้วตามด้วยเอกสารภาษาอังกฤษ (A ถึง Z) สำหรับการอ้างอิงเอกสารในเรื่องนั้น ให้ใช้ระบบตัวอักษร โดยวงเล็บ เปิด - ปิด แล้วใส่ชื่อสกุลผู้แต่ง และปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. กำกับท้ายเนื้อความที่ได้อ้างอิง และเจ้าของบทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารที่นำมาอ้างอิงทั้งหมด

3. บทความปริทัศน์

เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยบทสรุป บทนำ วิจารณ์สืบค้นข้อมูล เนื้อหาที่ทบทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์

4. บทความพิเศษ

เป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจและมวลชนเป็นพิเศษ

5. จุดหมายถึงบรรณาธิการ

เป็นเวทีที่ใช้ติดต่อตอบโต้ระหว่างนักวิชาการผู้อ่านกับเจ้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในกรณีผู้อ่านมีข้อคิดเห็นแตกต่าง ต้องการชี้ให้เห็นความมาสมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดของรายงานและบางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์สนับสนุนหรือโต้แย้ง

6. การส่งต้นฉบับ

ผู้สนใจจะตีพิมพ์ต้องส่งต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับ พร้อมรูปภาพจริงและแผ่นดิสก์เก็ต (Diskette) จำนวน 1 แผ่น มายัง คุณมาลินี เข็มลา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หรือสามารถส่งไฟล์ในรูปแบบ MS Word มายัง E-mail Address : pitakyoume@hotmail.com